

Chào mừng quý vị đến với Ban Dịch vụ Phục hồi chức năng của Sở Giáo dục Tiểu bang Maryland, viết tắt là DORS.

Quý vị có phải là sinh viên khuyết tật?

Quý vị đang cố gắng tìm hiểu xem mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp trung học?

Hay quý vị là thành viên trong gia đình và đang băn khoăn không biết con mình sẽ làm gì tiếp theo sau khi tốt nghiệp trung học?

Vậy thì quý vị đã đến đúng nơi rồi.

DORS giúp những sinh viên khuyết tật quan tâm đến việc khám phá thế giới việc làm hoặc các con đường sự nghiệp khả thi sau bậc trung học thông qua Dịch vụ Chuyển tiếp Trước Khi Làm việc, viết tắt là Pre-ETS.

Pre-ETS của DORS là năm dịch vụ cụ thể được thiết kế để giúp sinh viên khuyết tật xác định sở thích nghề nghiệp và nhận thức của các em về thế giới công việc.

Pre-ETS thường có tính chất ngắn hạn và bao gồm các chủ đề giới thiệu.

Trước tiên, hãy tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện tham gia Pre-ETS hay không.

Quý vị đang ở độ tuổi từ 14 đến 21?

Quý vị hiện đang đi học ở trường, ở nhà hay đang lấy Chứng chỉ Phát triển Tổng hợp (GED)?

Quý vị có bị khuyết tật được ghi nhận thông qua Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP), Kế hoạch 504 hoặc hồ sơ y tế của quý vị không?

Nếu quý vị trả lời có cho cả ba câu hỏi này, quý vị có thể hưởng lợi từ Pre-ETS.

Pre-ETS được cung cấp miễn phí bởi nhân viên DORS hoặc các đối tác của chúng tôi và có thể bao gồm:

Tư vấn Tìm việc. Khám phá sở thích và kỹ năng của quý vị để xác định các cơ hội nghề nghiệp.

Đây có thể là những cuộc kiểm kê sở thích, tìm hiểu về thị trường lao động hoặc những buổi học về những ngành nghề cụ thể đang có nhu cầu.

Hướng dẫn về Tự vận động. Tìm hiểu các chiến lược để giao tiếp hiệu quả cũng như các quyền và trách nhiệm.

Điều này có thể bao gồm các buổi học với người hướng dẫn về việc biết các quyền của quý vị, khả năng tự nhận thức, giải quyết vấn đề hoặc giao tiếp hiệu quả. Diễn đàn Lãnh đạo Thanh niên là một ví dụ.

Tư Vấn Cơ Hội Giáo Dục Sau Trung Học. Nâng cao nhận thức về các lựa chọn con đường sự nghiệp và nhiều cơ hội phát triển kỹ năng sau trung học.

Quý vị sẽ tìm hiểu những lựa chọn đào tạo nào có sẵn sau trung học, hướng dẫn cách chọn loại phù hợp với quý vị và cách tiếp cận các hỗ trợ dành cho người khuyết tật, nếu cần.

Đào Tạo Khả Năng Sẵn Sàng Làm Việc. Tìm hiểu kiến thức, kỹ năng và khả năng giúp nhân viên có giá trị trong lực lượng lao động.

Giống như các lớp học về cách tương tác với người giám sát và đồng nghiệp, các chiến lược để đi làm đúng giờ cũng như cách ăn mặc và ứng xử phù hợp trong công việc.

Kinh Nghiệm Học Tập Dựa Trên Công Việc. Tham gia vào các cơ hội và trải nghiệm làm việc bên ngoài môi trường học tập truyền thống.

Ví dụ: kinh nghiệm làm việc tại một chủ lao động ở địa phương. Đây chỉ là một vài ví dụ về các lựa chọn có thể phù hợp với quý vị và có sẵn ở khu vực của quý vị.

Các dịch vụ cụ thể sẽ khác nhau tùy theo nhu cầu của quý vị và cơ hội nơi quý vị sinh sống.

Quý vị đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?

Truy cập dors.maryland.gov và chọn “Yêu cầu Dịch vụ DORS.”

Di chuyển đến biểu mẫu và điền vào.

Bất kỳ ai cũng có thể điền vào mẫu này: sinh viên, phụ huynh, nhân viên nhà trường, nhà cung cấp dịch vụ y tế.

Quý vị cũng có thể gọi đến văn phòng DORS tại địa phương để được hỗ trợ về biểu mẫu qua điện thoại.

Thông tin đó có thể được tìm thấy trên cùng một trang web: dors.maryland.gov.

Bấm vào Tìm Văn phòng DORS Địa phương của tôi.

Sau khi gửi biểu mẫu, vui lòng đợi 10 ngày làm việc để đại diện của DORS liên hệ lại với quý vị để lên lịch một cuộc họp tiếp nhận ảo hoặc trực tiếp và xác định các bước tiếp theo.

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về các dịch vụ DORS dành cho sinh viên khuyết tật bằng cách nhấp vào Sinh viên và Gia đình để tìm hiểu thêm.

Thông tin trên trang web của chúng tôi có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ.

Nhấp vào “Thông tin về DORS ở...” và chọn ngôn ngữ của sinh viên hoặc gia đình.

MSDE DORS có trụ sở tại hơn 20 văn phòng khắp tiểu bang Maryland.

Tìm văn phòng địa phương của quý vị bằng cách truy cập dors.maryland.gov và nhấp vào Tìm Văn phòng DORS địa phương của tôi.